

Mở đường cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 28/11/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT). Đây là quyết sách quan trọng mở đường cho chương trình GDPT mới.



Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Vũ Hội (Vũ Thư) học nội quy nhà trường đầu năm học mới.

Động lực đổi mới

Nghị quyết số 88 là động lực quan trọng giúp toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quyết tâm thực hiện đổi mới chương trình GDPT. Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh không ngừng được nâng lên, đồng thời phát huy hiệu quả sự tham gia đóng góp của xã hội cho giáo dục. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Với quyết tâm đổi mới giáo dục và đào tạo, toàn ngành đã thực hiện đổi mới căn bản trong dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; áp dụng nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động, chú trọng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin để học sinh nâng lực và tư duy. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai tốt chương trình GDPT mới. Để thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021, ngay từ năm học 2019 - 2020 ngành Giáo dục Thái Bình đã tuân thủ nghiêm chỉ đạo, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; huy động toàn bộ lực lượng để có thể làm tốt ngay từ khâu chuẩn bị hệ điều kiện. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa được xem là động lực, bước ngoặt giúp ngành Giáo dục phát triển cao hơn nữa.

Điểm mấu chốt quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 là nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên, tạo sự thống nhất cao với chỉ

đạo của cấp trên, từ đó có thể triển khai tốt vào thực tế. Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Trước bất kỳ đổi mới nào, toàn ngành cũng chú trọng công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên; đồng viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh để đáp ứng yêu cầu đổi mới. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Nghị quyết số 88 là luồng gió mới thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành. Đó là tinh thần tự học,

tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên; sự chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh. Vì vậy, việc tuyên truyền được các trường thực hiện lồng ghép trong hầu hết các buổi sinh hoạt chuyên môn của cán bộ, giáo viên; đồng thời, sử dụng các hình thức tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh và nhân dân chung sức thực hiện hiệu quả chương trình mới. Nhờ thế, sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục huyện đã nhận được sự đồng

thuận của cán bộ, giáo viên; sự ủng hộ, tạo điều kiện của phụ huynh học sinh; chất lượng giáo dục ở lớp 1 được giữ vững, nhiều đơn vị có kết quả nổi trội hơn so với năm học trước. Đây là tiền đề quan trọng để toàn ngành bước vào năm học thứ hai đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018.

Luôn trong tâm thế sẵn sàng

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 88 là sự chuẩn bị chu đáo hệ điều kiện của ngành Giáo dục Thái Bình. Theo ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này, nhìn lại quá trình chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, ngành Giáo dục Thái Bình đã tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng như: rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở vật chất, trường lớp; thống kê, kiểm tra lại đội ngũ giáo viên; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và cuối cùng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Theo thống kê, toàn ngành hiện có 23.193 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trong năm học vừa qua, toàn tỉnh tuyển dụng được 1.582 giáo viên, trong đó 677 giáo viên tuyển dụng qua thi tuyển, 915 giáo viên mướn non tuyển dụng đặc cách. Thái Bình là tỉnh đứng top đầu cả nước về bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT 2018.

Cùng với sự chuẩn bị, cố gắng của toàn ngành Giáo dục, những năm qua, các cơ sở giáo dục đã nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. So với hơn 6 năm trước, cơ sở vật chất trường lớp ở các địa phương trong tỉnh đã thay đổi rõ rệt. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều ngôi trường khang trang, bề thế đã thay thế những ngôi trường xuống cấp. Trong hai năm 2020 và 2021, tỉnh đã bố trí trên 8,1 tỷ đồng mua tài khoản học trực tuyến cho 100% giáo viên các cấp học phổ thông tham gia các khóa bồi dưỡng trực tuyến; trên 127 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng mở, hiện đại, thân thiện; đồng thời, mua sắm thiết bị dạy học các khối lớp 1, 2, 6; mua sắm thiết bị cho các trường mầm non; bổ sung tài liệu dạy học các cơ sở giáo dục phổ thông và biên soạn tài liệu nội dung giáo dục địa phương. Để có được kết quả như hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; đồng thời, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT theo tinh thần Nghị quyết số 88.

ĐẶNG ANH

MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Ủy ban MTTQ xã An Thanh (Quỳnh Phụ) tham gia xây dựng nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống truyền thanh xã.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Ủy ban MTTQ huyện xác định việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Khi trên địa bàn huyện có các ca dương tính với SARS-CoV-2, MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh; cử thành viên của mặt trận tham gia các tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ những gia đình khó khăn ở khu vực phải phong tỏa, cách ly y tế.

Ông Nguyễn Xuân Đắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thanh cho biết: Vừa qua, địa phương ghi nhận 2 trường hợp F0, 31 trường hợp F1, 174 trường hợp F2 và phải thực hiện cách ly y tế. MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch Covid-19, tích cực phối hợp trong công tác phòng, chống dịch. Hướng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", nắm bắt tình hình đi biến của dịch bệnh, cán bộ xã ủng hộ mỗi người

một ngày lương; com em xa quê và nhân dân trong xã ủng hộ hơn 317 triệu đồng, hơn 48.500 khẩu trang y tế, 2.000 khẩu trang vải, 18 chai dung dịch sát khuẩn, 68 thùng sữa, 110 thùng nước uống dành tặng những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực cách ly y tế và hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở địa phương. Nhờ vậy, xã đã kiểm soát tốt tình hình dịch, không phát sinh thêm ca dương tính trong cộng đồng, đời sống nhân dân được bảo đảm.

Bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Mỹ cho biết: Thời gian qua, MTTQ xã và các đoàn thể đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, vận động nhân dân ủng hộ hơn 25 triệu đồng, 5 thùng khẩu trang, 56 kính chắn giọt bắn cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân vận động người thân, người đi làm ăn xa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tập trung đông người. Địa phương đã tiếp nhận 13 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung, ban công tác mặt trận các thôn giám sát 13 trường hợp tiếp tục cách ly tại nhà, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết thêm: Thành viên của mặt trận và các đoàn thể đã phát huy rất tốt vai trò trong phòng, chống dịch ở cơ sở; "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", nắm bắt tình hình đi biến động dân cư, tuyên truyền,

vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Toàn huyện hiện có 732 cán bộ mặt trận tham gia các tổ phòng, chống dịch; 72 cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc tham gia phòng, chống dịch nên đã giúp huyện kiểm soát tốt tình hình dịch, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. MTTQ huyện đã vận động được nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, 45,7 tấn gạo cùng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trị giá hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã đề xuất Thường trực Huyện ủy, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các ban, ngành liên quan tổ chức thăm, động viên, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ kinh phí cho các khu cách ly tập trung của huyện và các xã, thị trấn.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện triệt để khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; rà soát, nắm bắt chặt chẽ tình hình ở cơ sở, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch, góp phần để Quỳnh Phụ thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, kiểm soát tốt tình hình dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

TIẾN ĐẠT

Mái ấm tình thương - ấm tình chị em

Những mái ấm tình thương được hình thành từ sự góp sức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân đã mang lại niềm vui cho không ít phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ niềm vui an cư, họ không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Tý, 80 tuổi, thôn Trường Mai, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) không giấu được niềm vui và xúc động khi tiếp chúng tôi trong căn nhà rộng hơn 30m² còn thơm mùi mới. Bà Tý thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân, ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng tu sửa. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ xây cho bà căn nhà kiên cố trước mùa mưa bão.

Cũng là hội viên được nhận mái ấm tình thương, bà Trần Thị Hòe, thôn Dương Khê, xã Thái Hưng (Hưng Hà) như khỏe ra từ khi về ở trong ngôi nhà

mới. Hoàn cảnh của bà rất khó khăn: sống đơn thân, thường xuyên ốm đau phải đi bệnh viện, không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo của xã, đã nhiều năm phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng cảm với hoàn cảnh của bà, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, trong đó có Hội LHPN xã đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng góp hơn 73 triệu đồng để xây nhà mới cho bà. Gia đình neo người nên các đoàn thể địa phương giúp đỡ ngày công xây dựng.

Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở là chương trình do Trung ương Hội LHPN phát động và được các cấp hội phụ nữ Thái Bình hưởng ứng tích cực. Các cấp

hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các cấp hội đã huy động tiền, vật liệu xây dựng, ngày công lao động hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp sức cùng cộng đồng giúp chị em an cư lạc nghiệp. Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: 100% cơ sở hội trong huyện đã xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình "Quỹ mái ấm tình thương" với tổng số tiền 1,393 tỷ đồng. 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện đã xây dựng 42 mái ấm tình thương, tu sửa 3 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

"Điều đáng quý nhất của những căn hộ chúng tôi là sự cười của hội viên khi nhận mái ấm, đón nhận sự sẻ chia. Niềm vui ấy lan tỏa, tiếp lửa để chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trong thời gian tới" - chị Minh Thơ chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội đã vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 156 mái ấm tình thương trị giá 5,1 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ để xây mới, sửa chữa nhà cho phụ nữ chưa nhiều nhưng với những phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn lại có giá trị tinh thần rất lớn, khích lệ, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục xây dựng, sửa chữa các mái



Hội viên phụ nữ và nhân dân góp ngày công xây nhà mới cho bà Trần Thị Hòe, thôn Dương Khê, xã Thái Hưng (Hưng Hà).

ấm tình thương, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng các chính sách thiết thực như: cho vay vốn phát triển kinh tế, vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả, tư vấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất,

góp phần tạo thu nhập ổn định, bảo đảm đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sự quan tâm đúng lúc, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nói chung, của các cấp hội phụ nữ nói riêng sẽ có nhiều số

phận không may mắn khác nữa được thấp lên niềm tin, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, qua đó lan tỏa hơn nữa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

KUẬN PHƯƠNG